

"หมอจรัส"ไม่หวั่นผลงาน 2 ปี ของกอปศ.เป็นศูนย์

นำเสนอเมื่อ : 19 มี.ค. 2562

"หมอจรัส"ไม่หวั่นถ้อยแถลงพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่แห่ง ผลงาน 2 ปี ของ กอปศ.เป็นศูนย์ เดินหน้าขงสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ใส่มือครูสภา มี 3 สมรรถนะหลัก 9 สมรรถนะย่อย

วันนี้ (19มี.ค.) รศ.ศิริเดช สุชีวะ ประธานคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยผลการประชุม กอปศ.ซึ่งมี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี 3 สมรรถนะหลัก 9 สมรรถนะย่อย คือ สมรรถนะที่ 1.ผู้นำการเรียนรู้ โดยเป็นผู้นำตนเองไปสู่การเรียนรู้, เป็นผู้นำครูให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนา, เป็นผู้นำจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู บุคลากรและชุมชน สมรรถนะที่ 2 ผู้นำการคิดและการปฏิบัติ โดยมีกรอบความคิดแบบเติบโต เชื่อว่าความสามารถ สติปัญญาพัฒนาได้, คิดเป็นระบบ และคิดเชิงนวัตกรรม, สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในด้านจิตวิญญาณความเป็นครู ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย สมรรถนะที่ 3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย ทุ่มใจครูและนักเรียนมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ท้าทาย, ส่งเสริมให้ครูร่วมพลังนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา, สร้างเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน และบริหารงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหาร

รศ.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่า กอปศ.จะเสนอคณะกรรมการครูสภา นำไปเป็นต้นร่างมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารที่วาดด้วยสมรรถนะผู้บริหารด้านต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ และเตรียมผู้บริหารตลอดจนคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะตามที่กำหนด รวมไปถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้บริหาร หลังจากนั้น กอปศ.จะจัดทำร่างตัวชี้วัดเพื่อประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเสนอไปด้วย

ด้าน ศ.นพ.จรัส กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นั้น เมื่อ กอปศ.ส่งร่างไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ถือเป็นเรื่องของรัฐบาล ถ้ากฎหมายจะแทงไปที่ถือว่าผลงาน 2 ปี ของ กอปศ.เป็นศูนย์ และโดยส่วนตัวตนถือว่าได้มาเรียนรู้และเป็นประโยชน์แล้ว ส่วนรัฐบาลใหม่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ กอปศ.จะทำรายงานผลงานของ กอปศ.ในเชิงการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาในรายละเอียดต่างๆเสนอรัฐบาลด้วย.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562](#)